



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนทรัพยากรบุคคล โทร. 15634
ที่ อว 8702.2/ 7216 วันที่ 27 ตุลาคม 2565
เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด กรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งขณะมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย และโรงพยาบาล

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้คัดสรรรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด กอปรกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ในขณะที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนมากขึ้นตามลำดับ นั้น ในการนี้ จึงขอให้ส่วนงานของท่านจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีคุณสมบัติตามแนวทาง ในการคัดสรรขอขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ดังนี้

1. ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในขณะที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมระบุมาด้วยว่าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามข้อบังคับ มศว ฉบับใด
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3. แบบคำขอ ก.พ.อ. 03
4. กรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตาม “แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดส่งกลับคืนมายังส่วนทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ



<https://bit.ly/3SGHcUI>

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อพนักงาน

ลำดับ	ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ	สาขาวิชา	สาขาเชี่ยวชาญ	ม/ส	สถานภาพ	สถานที่ติดต่อ
	ระบุชื่อ- นามสกุล	ระบุตำแหน่ง ที่ได้รับ การแต่งตั้ง ได้แก่ รศ.	ระบุคุณวุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก พร้อมสาขาวิชา เอกที่สำเร็จ การศึกษาในระดับ นั้นๆ	ระบุสาขาวิชาที่ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รศ.	ระบุความเชี่ยวชาญ	ระบุ มหาวิทยาลัย/ สถาบัน	ระบุสถานภาพ เกษียณ/ลาออก	ระบุที่อยู่และ เบอร์โทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้

*หมายเหตุ กรุณาใช้ฟอนต์ Browallia New ขนาด 16